

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง**

๑. คอลัมน์ใบตองแห้ง “โรคบ้ำยาแรง” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “ศาลให้ประกัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “อดีตบ๊วก ขสมก. ได้ประกัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน

**ฉบับวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕ เรื่อง**

๑. “ปิดยอดฟ้อง ๓.๕ หมื่นล. ทำแจ้งจำนำข้าว” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์
๒. “ศาลฎีกาพิพากษายืน ยกฟ้อง อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิด คดีหมิ่นอาจารย์  
ชี้ป้องกันตนและมหาวิทยาลัยโดยสุจริต” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. “คดีบุกรุกยึดที่ดินเขาแพง จำคุก๓ปี แทนลูกเทือก ฝีมือดีเอสไอธาริต-ประจวบ”  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

๔. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “ค่าขึ้นศาล” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๕. “โพลล์หนุนล้างบางทุจริต ติดดาบกต.” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

**ฉบับวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง**

๑. “เคาะ ๓.๕ หมื่นล.-คดีข้าวให้ ปู ชดใช้” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “เปิดผลวิจัย สืบค้นต้นตอ แรงจูงใจคดีอาญาในโลกไซเบอร์” จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
๓. คอลัมน์สัพเพเหระคดี “พยายามลักทรัพย์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

-----

Source :

ข่าวสด

Date :

24 ก.ย. 2559

Page :

5

No:

59437510

# ใบต้องห้าม

## โรคภัยแรง

“ท้าวสุณย์เหรียญ” กำลังเป็นประเด็นร้อนในธุรกิจท่องเที่ยว รัฐบาลยืนยันการปราบปรามไม่มีผลกระทบ แต่บริษัทท้าวคืนตระหนก นักท่องเที่ยวจินตนาการร่วม 5 แสนคน

การปราบคนทำผิดเป็นเรื่องดี แต่ต้องเข้าใจเงื่อนไขที่ท้าวไทยรับจากเส้นทาง ข้อจำกัดหลายอย่างทำถูกเป๊ะๆ ไม่ได้ ที่ผ่านมามีใครทำอะไรอะไร แต่พออุปปีบจับใหญ่ กลับไม่ธรรมดา ค้างข้อหา “อั้งยี่” ยึดทรัพย์ บริษัทท้าวก็ชี้หุดคดหายสิทธิ์

ตำรวจท่องเที่ยวจับท้าววันนี้ ขยายถึงโอเอเทรานสปอร์ต บริการรถฟรีพานเหยื่อซื้อของชำเลียงภาณี โคนข้อหา “อั้งยี่” คณะกรรมการตุรกรรม ปง.สั่งยึดอัยทรัพย์ 13,000 ล้าน รวมรถท้าว 2 พันกว่าคัน

อ.สังคีต พิริยะรังสรรค์ ดูเหมือนเป็นหัวเดียวกระเทียมลีบ ที่แย้งว่าควรแยกดำเนินคดี นอโงง เลียงภาณี ฯลฯ ว่ากันไป แต่ไม่ควรตั้งข้อหา “อั้งยี่” ยึดอัยทรัพย์ ซึ่งเท่ากับบริษัทล้มครืน หลายพันคนตกงาน สังคีตยังเห็นว่าควรยกเลิกความผิดอั้งยี่ที่มีมาแต่โบราณ “บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปกปิดวิธีการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย” เพราะตีความได้กว้าง ใครก็เป็นอั้งยี่ได้ ใครก็ถูกยึดอัยทรัพย์ได้

ผมฟังข่าวนี้แล้ว “เชื่อได้ว่า” บริษัทน่าจะผิด แต่ขณะเดียวกัน ก็เห็นว่าอำนาจ ปง. นำสะพริงกิ้ว เพราะแค่ตั้งข้อหา อัยการยังไม่สั่งฟ้อง ศาลยังไม่ตัดสิน กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด ก็ยึดอัยทรัพย์ได้ 13,000 ล้าน ไม่ว่าผลคดีออกมาทางใด บริษัทนั้นก็เจ๊งไปแล้ว

ศ.พิเศษ กิตติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์ แห่งสภาหอการค้าไทย เพิ่งเขียนบทความลงมติชน “มาตรการยึดและอัยทรัพย์ผู้กระทำความผิดคดีอาญา : ผลกระทบต่อผู้ทุจริต” ทักท้วงการแก้ไขประมวลรัษฎากร ที่ให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรยึดอัยทรัพย์ผู้ต้องสงสัยหลีกเลี่ยงและนอโงงภาณีได้ชั่วคราว ซึ่งฟังเหมือนเรื่องดี แต่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้กว้างมาก

“หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการปกปิดซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือบางส่วน...” ก็ยึดอัยทรัพย์ได้ทันที

“เชื่อได้ว่า” คำนี้ค่อนข้างใหม่ครับ “เชื่อได้ว่าทุจริต” กกด. ก็แจกใบแดง คัดสิทธิ รัฐธรรมนูญ 50 ขยายผลจนยุบพรรคแล้วตอนนี้ก็จะแจกใบเหลือง ส้ม แดง ดำ ทั้งที่ไม่ได้พิสูจน์ทุจริตจนศาลพิพากษาจำคุก

ไม่กี่วันก่อน คณะนิติศาสตร์ ชุมนวศาสตร์ จัดเสวนาวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่จะรวบอำนาจกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ เห็นชอบ ตีความ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด มาไว้ที่กรมบัญชีกลาง

ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มช. บอกว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมา การจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศจะหยุดชะงัก จะพาประเทศถอยหลัง 50 ปี นายสุรารุช เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ชี้ว่าการเขียนกฎหมายโดยเชื่อว่าทุกคนโกงหมด ช้องเอาโทษหนัก กลับจะบั่นทอนกำลังใจคนทำงาน แต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครอยากรับหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้ว

จริงนะครับ 2 ปีที่ผ่านมา ในกระแสข่าวจับปราบโกง ป.ป.ช. สดง. เป็นใหญ่ ไล่จับผิดไปทั่ว ชำราชากรไม่มีใครอยากเห็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำดีไม่มีรางวัล ผลาผลพลังมีแต่ขวย

วิธีคิดปราบโกง ปราบคนทำผิดแบบไทยๆ ไม่เคยเห็นเห็นการใช้ยาแรง ยังไม่ได้ผลก็ยิงแรง ปราบเด็กวันยึดรถเอาผิดพ่อแม่ ปราบนักการเมืองคิดคนเดียวยุบพรรค คัดสิทธิ ต่างอะไรกับฆ่าตัดตอน ตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อำนาจพิเศษ ลัดชั้นตอนความยุติธรรม ขาดการถ่วงดุลอำนาจยังมีปัญหาว่าโกงกันมาก ก็ยิงรวบอำนาจตัดสินใจ เพิ่มอำนาจใช้ดุลพินิจ

วิธีคิดแบบนี้ยังมักจับจุกจิก เพิ่มอำนาจฝ่ายจับผิด ติครอนคนทำงาน เช่นกฎหมาย 4 ชั่วโมงที่ก้าลิ่งร่าง แม้ล่าสุดไม่ห้ามซาร์จไฟหลวง แต่ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ หลักการที่ดีก็คงถูกกลบด้วยข้อห้ามขยับย่อย

การตั้งศาลทุจริต ที่ใช้ระบบไต่สวน แบบเดียวกับศาลฎีกา แผนกคดีอาญาและการเมือง ก็ระวังนะครับ เพราะ ป.ป.ช.จะมีอำนาจมาก ศาลยึดสำนวน ป.ป.ช.เป็นหลัก จำเลยต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ตัวเอง ไม่เหมือนศาลอาญาปกติ ที่หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้สิ้นสงสัย ก็ยกประโยชน์ให้จำเลย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง ทำให้ไม่มีใครอยากเป็นนักการเมือง กฎหมายยาแรงต่างๆ ก็ทำให้ไม่มีใครอยากเป็นข้าราชการ แต่จะแย่งกันสอบเข้าศาลองค์กรอิสระ (เงินเดือนดีกว่าอีกต่างหาก)

ถ้าเปรียบประเทศเป็นบริษัท บริษัทไหนที่ฝ่ายบุคคลบัญชีเป็นใหญ่ เอาแต่ได้ตรวจจับผิดระเบียบ จนคนทำงานกระดิกไม่ได้ ซ้ำยังมีพวกไม่ทำงานทำการ เอาแต่จัดจิวน์ตีศีลธรรม แล้วยกตนเป็นคนดีกว่าใคร

คุณคิดว่าอนาคตบริษัทนี้จะเป็นเช่นไร

Source :

ไทยรัฐ

Date :

24 ก.ย. 2559

Page :

๑๕

No :

**ศาลให้ประกัน :** วันที่ 23 ก.ย. ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ จากกรณีศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษาให้จำคุก ร. เตือน นายภาณุวัฒน์ สิงห์สาหัส อายุ 26 ปี อดีตนายกสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 9 ตัว โดยไม่มีเหตุอันควร ต่อมาญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 15,000 บาท ขอลปล่อยชั่วคราว ศาลแขวงพระนครเหนือ เห็นควรให้ส่งคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา ถ้าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดีแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 50,000 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีญาติของนายภาณุวัฒน์มาฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์แทนแต่ไม่ได้เตรียมเงินสดมาเป็นหลักทรัพย์ต่อศาล นายภาณุวัฒน์ ต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จนกว่าญาติจะนำเงินสดมาวางต่อศาล.

**อดีตบักขสมก.ได้ประกัน:**ที่ศาลอาญา วันที่ 28 ก.ย. มีรายงานว่า วันที่ 22 ก.ย. ศาลอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่นายศิริสุวรรณนันทน์ ทนายความ กู้เงินสำรองพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงิน.สด 800,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราวนายพีระพงศ์ อิศรภักดี อดีตผอ.ขสมก. ที่ศาลอาญา มีคำพิพากษาวันที่ 20 ก.ย.นี้ให้จำคุก 3 ปี 11 เดือน 10 วัน สถานกระทัด ผ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 ม.6 กรณีเมื่อปี พ.ศ.2545 ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบไม่ทำหนังสือบอกเลิก สัญญาเช่าแฟรงก์ที่ขสมก.เช่าพื้นที่จอดรถ ทำให้เอกชน ได้รับประโยชน์ไม่ควรได้ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าในชั้นพิจารณาจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว มาโดยตลอด อีกทั้งมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงไม่ก่า เชื่อว่าจะหลบหนี อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ระหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 300,000 บาท.